

Hỗ trợ Tổng thể

Các chính phủ đang hợp tác để soạn thảo kế hoạch và cung cấp thêm các hỗ trợ cho cộng đồng. Những hỗ trợ này được gọi là Hỗ trợ Cơ bản. Đây là những hỗ trợ cụ thể bổ sung cho các dịch vụ chính thống và những hỗ trợ có được thông qua Chương trình Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc (National Disability Insurance Scheme, viết tắt là NDIS).

Tờ thông tin này nói về **Hỗ trợ Tổng thể**.

Hỗ trợ Tổng thể có thể bao gồm những gì?



Thông tin và tư vấn

Có được thông tin và tư vấn hữu ích về khuyết tật.

Thông tin về các hỗ trợ khuyết tật dành cho mọi người và gia đình/người chăm sóc cũng như người thân của họ, bao gồm giúp đỡ tìm kiếm và kết nối với các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của họ.



Xây dựng năng lực

Đối với cá nhân: Cải thiện khả năng có được các nhóm hỗ trợ người đồng cảnh, hỗ trợ về vấn đề tự bệnh vực, hiểu biết về các quyền, ra quyết định, phát triển khả năng lãnh đạo, xây dựng mối quan hệ và phát triển kỹ năng sống.

Đối với gia đình và người chăm sóc: Hỗ trợ người đồng cảnh, nhóm hướng dẫn phụ huynh và các buổi hội thảo, giáo dục và đào tạo, xây dựng kỹ năng bệnh vực và nâng cao nhận thức về quyền, lãnh đạo và phát triển gia đình.

Cộng đồng: Xây dựng năng lực của các tổ chức cộng đồng (như câu lạc bộ thể thao, nhóm nghệ thuật) và ở cấp toàn ngành hoặc cộng đồng để cung cấp các dịch vụ bình đẳng, bình quyền và dễ dàng sử dụng cho người khuyết tật. Các dự án sẽ tập trung vào việc cung cấp tư vấn và nguồn lực hỗ trợ cho việc sử dụng công bằng với các dịch vụ cộng đồng chất lượng và bình đẳng, bình quyền cho người khuyết tật.

Hỗ trợ Tổng thể dành cho ai?

Hỗ trợ Tổng thể sẽ ưu tiên nhu cầu hỗ trợ của người khuyết tật dưới 65 tuổi, tuy nhiên người trên 65 tuổi có thể sẽ được hưởng lợi từ một số Hỗ trợ Tổng thể (như thông tin).

Cách thức cung cấp thông tin và tư vấn như một phần của Hỗ trợ Tổng thể sẽ cân nhắc đến các nhu cầu khác nhau của cộng đồng người khuyết tật cũng như nhu cầu của gia đình/người chăm sóc và người thân.

Hỗ trợ Tổng thể cũng sẽ được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của nhiều cộng đồng khác nhau. Ví dụ, hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của người Bản địa bị khuyết tật và người khuyết tật có ngôn ngữ và văn hóa đa dạng, cũng như cộng đồng người khuyết tật LGBTIQ+SB. Hỗ trợ này cũng có thể được soạn thảo đúng nhu cầu riêng cho những nhóm người cụ thể, chẳng hạn như những người khuyết tật về trí tuệ.

Tại sao chúng ta cần Hỗ trợ Tổng thể?

Hỗ trợ Tổng thể có thể:

- cung cấp thông tin luôn được cập nhật và dễ dàng có được để kết nối mọi người tốt hơn với các hỗ trợ phù hợp cho họ
- trao quyền cho các gia đình và người chăm sóc để hỗ trợ các thành viên bị khuyết tật trong gia đình
- hỗ trợ cá nhân xây dựng và duy trì mạng lưới xã hội và kết nối cộng đồng
- hỗ trợ cá nhân đưa ra quyết định và bệnh vực cho nhu cầu của họ
- bảo đảm các tổ chức cộng đồng và các dịch vụ và hoạt động phi chính phủ được trang bị để đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật.

Thêm thông tin

Chúng tôi đang tham gia với mọi người để tìm hiểu những gì cần bao gồm trong Hỗ trợ Tổng thể và cách có thể thực hiện thành công.

- Muốn biết thêm **hãy truy cập** <https://engage.dss.gov.au/foundational-supports/>
- Quý vị cũng có thể liên lạc Foundational.Supports@dss.gov.au.